



▲ ทำเต็มที่

น้ำตาล-ชลิตา ส่วน-
เสน่ห์ ตัวแทนสาวไทย ออก
มาเดินโชว์ตัวในชุดราตรี
พร้อมเหล่าผู้เข้าประกวด
จากประเทศต่างๆ ซึ่งสาว
ไทยสามารถทะลุเข้าถึงรอบ
6 คนสุดท้าย ในการประกวด
มิสยูนิเวิร์ส ปี 2016 ที่
ประเทศฟิลิปปินส์.

น้องน้ำตาลตื่นตื่น

พูดถึงร.9

บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส

ขอบคุณแรงเชียร์จนติด1ใน6
สาวฝรั่งเศสคว้ามงกุฎไปครอง
เฉียนมาใต้รางวัลชุดประจำชาติ

“น้ำตาล-ชลิตา” ขอขอบคุณคนไทยเทใจเชียร์
สุดแรง จนเข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้าย ยอมรับมี
ร่องให้บ้างหลังรู้ผลไม่ได้ติด 3 คนสุดท้าย
แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ทำให้คนไทย ★ มีต่อหน้า 6



▲ **ร่วมยินดี** เหล่าเพื่อนนางงามเข้ามาแสดงความยินดีกับ น.ส.ไอริส มิเตเนนเร จากฝรั่งเศส ที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดไปครอง จากการประกวด ณ ประเทศฟิลิปปินส์ นับเป็นสาวงามฝรั่งเศสคนที่สอง ที่ได้ตำแหน่งในรอบ 64 ปี.

น้องน้ำตาล

☆ **ต่อจากหน้า 1**

มีความสุข สิ่งที่ดีคืนคืนมีโอกาสได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้าน "นายกฯ" ให้กำลังใจ แม้พลาดตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

กลายเป็นสาวงามที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศภูมิใจ แม้ต้องลุ้นกันจนเกือบวินาทีสุดท้ายเพื่อให้น้องน้ำตาล-น.ส.ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ตัวแทนสาวไทยที่เข้าประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์ส หรือนางงามจักรวาลประจำปี 2016 ที่จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ไปได้ถึงฝั่งฝัน โดยเมื่อตลอดช่วงเช้าวันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนไทยส่วนใหญ่ต่างใจจดใจจ่ออยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อร่วมชมการถ่ายทอดสดการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2016 ที่ก่อนหน้านี้มีการเชิญชวนให้คนไทยส่งคะแนนโหวตผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ จนแฮชแท็ก #THAILAND ขึ้นท็อปเท็นอันดับ 1 เพื่อให้ให้น้ำตาล-ชลิตาผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายของการประกวดให้ได้

นอกจากนี้ ตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

น้องน้ำตาล ต่างจัดกิจกรรมร่วมส่งแรงใจเชียร์สาวไทยคนนี้อย่างลึกลับ เช่น ที่ห้องอาหารแหลมเกต ถนนวิภาวดีรังสิต มีการจัดงาน "Miss Universe 2016" Viewing Thailand Party เพื่อให้คนไทยร่วมเชียร์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างนำธงชาติไทยพร้อมเชียร์อย่างเต็มที่ บรรยากาศเป็นไปอย่างลึกลับ

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปิดการสอน 1 คาบเรียน เพื่อให้คณะครูและนักเรียน 2,500 คน ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์น้องน้ำตาล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ และผู้สนับสนุนทั้งน้องน้ำตาลผ่านเข้ารอบ 6 คน สุดท้ายอย่างลึกลับ ซึ่งในวันเดินทางกลับ คณะนักเรียนและครูจะเดินทางไปรับน้องน้ำตาลที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย ขณะที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานศึกษาที่น้องน้ำตาลเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างทยอยเข้ามาลุ้นและให้กำลังใจ

น้องน้ำตาล โดยมหาวิทยาลัยถึงกับตั้งจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่เปิดให้เชียร์กันอย่างเต็มที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความลึกลับโดยเฉพาะในรอบ 18 คน เมื่อพิธีกรประกาศว่าน้ำตาลผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้าย ทุกคนในห้องต่างลุกขึ้นตะโกนส่งเสียงร้องด้วยความดีใจพร้อมโบกธงชาติไทย กระทั่งถึงรอบ 6 คน ทุกคนต่างลุ้นระทึก ตั้งแต่การตอบคำถามของน้องน้ำตาลเกี่ยวกับผู้นำที่ชื่นชอบที่สุด ซึ่งน้องน้ำตาลตอบว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพราะทรงงานหนักมาตลอดโดยไม่ทรงบ่นว่าเหน็ดเหนื่อย ทำให้ทุกคนในห้องต่างส่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งด้วยความภาคภูมิใจ แต่พอประกาศรอบ 3 คนสุดท้าย ถึงแม้จะไม่มีชื่อน้องน้ำตาล เพื่อนๆทุกคนยังปรบมือเป็นกำลังใจเพราะเชื่อว่าน้องน้ำตาลทำดีที่สุดแล้ว แสดงความสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดีและน่าภาคภูมิใจที่มาถึงจุดนี้ได้

จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์ส นางสุจิตาภรณ์ ส่วนเสน่ห์ มารดาน้องน้ำตาล ที่ไปเชียร์ลูกสาวถึงเวทีประกวด ให้สัมภาษณ์ข้าม

ประเทศว่าดีใจและปลื้มใจในตัวลูกมาก และถูกทำทุกอย่างออกมาดีที่ที่สุดแล้ว และบนเวทีก็ดังมากมาก ในวินาทีแรกที่เห็นลูกสาวออกมาบนเวทีมีความสวยและพัฒนาการทุกอย่างที่ตื่นแม่ภาคภูมิใจมากที่น้องทำเพื่อประเทศไทยได้และแข็งแกร่งมาก ขณะที่น้องได้เข้ารอบมาเรื่อยๆ จนถึงรอบ 6 คนสุดท้าย แม่ก็ลุ้นจนใจจะขาดเพราะเขาประกาศชื่อน้องเป็นคนสุดท้ายด้วย ตอนแรกเครียดเหมือนกัน แต่รู้สึกว่าน้องทำได้ดีมาก และลึกๆแม่มีความรู้สึกว่าน้องต้องได้เข้ารอบที่ลึกกว่านี้อย่างแน่นอนแต่เท่านี้ก็มีความภูมิใจมากที่สุดแล้ว

☆ มีต่อหน้า 12

น้องน้ำตาล

☆ ต่อจากหน้า 6

มารดา น้องน้ำตาล กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณคนไทยทุกคน เพราะเราได้รู้แล้วว่าคนไทยมีแรงสามัคคีกัน ณ วันหนึ่งที่เรายากได้แรงเชียร์แรงใจเราก็ได้จริงๆและแรงเชียร์ที่มาจากประเทศไทยทำให้น้องมีพัฒนาการที่ดีและเข้มแข็งมากขึ้นและเราต้องทำเพื่อพ่อหลวงของเรา สำหรับกระแสดอกหน้าที่จะมาประกวดที่ฟิลิปปินส์ ที่น้องยังไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย แต่วันนี้รู้สึกดีใจ และไม่คาดฝันว่าคนไทยจะให้โอกาสและช่วยเหลือน้องอยากให้คนไทยรักเป็นกำลังใจและเอ็นดูน้องแบบนี้ตลอดไปอย่างไรก็ตาม ลูกคือนางงามที่อยู่ในใจของพ่อและแม่ตลอด เช่นเดียวกับนายสรนันท์ ส่วนเสน่ห์ คุณพ่อ น้องน้ำตาล กล่าวว่า ภาคภูมิใจมากในตัวลูกสาวคนนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่ช่วยเชียร์ ช่วยโหวต และส่งกำลังใจมาให้ น้องน้ำตาลในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้

จากนั้น น้ำตาล-ชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ได้ทักทายกับแฟนคลับคนไทยและคนฟิลิปปินส์ที่มารอพบที่โรงแรมที่พัก และได้พบกับนายสรนันท์ ส่วนเสน่ห์ นางชฎิกาญจน์ ส่วนเสน่ห์ บิดามารดาที่มาพร้อมคุณย่า จากนั้นได้พบกับนางสุรางค์ เปรมปรีดี ประธานอำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ วรรณสุด ผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 ต่างสวมกอดน้ำตาลและบอกว่ามีความภูมิใจในตัวน้ำตาลและทำดีที่ที่สุดแล้ว

ทั้งนี้ น้ำตาล-ชลิตา เปิดใจว่า ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เอาใจช่วยเชียร์และโหวตตลอดการประกวด และวันนี้รู้สึกภูมิใจที่คนไทยมีความสุข และสิ่งที่ตื่นตื่นก็คือ มีโอกาสได้พูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 รอบการสัมภาษณ์ 6 คน แต่ตอนนี้ไม่อยากจะให้การประกวดจบเลย เพราะยังสนุกทุกวัน และคิดถึงเพื่อนๆที่มาประกวด พร้อมกันนี้ น้ำตาล

ยังบอกด้วยว่า สิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้ทำในนามชลิตา ส่วนเสน่ห์ แต่มาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และตอนนี้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำ แม้จะแอบเสียดายอยู่บ้าง

นอกจากนี้ น้ำตาลยังกล่าวกับผู้สื่อข่าว ก่อนเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองว่า ตนทำดีที่ที่สุดแล้ว ตอนอยู่บนเวทีไม่มีความกังวลอะไรเลย แต่รู้สึกตื่นเต้น คิดแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด แม้กระทั่งตอนตอบคำถาม ก็ไม่ได้กังวลที่ตอบเรื่องในหลวง เป็นความคิดแรกที่อยู่ในใจของคนเลยทีเดียว แม้ไม่ได้มงกุฎ แต่ก็ภูมิใจที่ได้เข้ารอบถึง 6 คนสุดท้าย ตอนที่ไม่มีชื่อตัวเองเข้าในรอบ 3 คนเดินลงเวทีมีร้องให้บ้าง เสียดายอยากให้เป็นตนเองเป็น 1 ใน 3 คนนั้น ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เชียร์ตน ซึ่งมีคนไทยไปเชียร์ที่เวทีการประกวด ได้ยินเสียงเชียร์ตลอด ต้องขอบคุณจริงๆ และล่าสุดในเฟซบุ๊กของ Namtan Chalita Suansane Miss Universe Thailand 2016 ได้ Live และขอบคุณกำลังใจจากคนไทยที่เชียร์ และมีภาพการโหม่งอกอดคุณแม่ เป็นที่น่าซาบซึ้งใจของผู้ที่เข้าไปชมอย่างมาก พร้อมกับที่น้องน้ำตาลได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ทั้งแรงเชียร์การโหวต “ตาลทำหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ ขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะ...รอต้อนรับด้วยกอดอุ่นๆของคนไทยค่ะ” น้องน้ำตาลกล่าว

สำหรับการเดินทางกลับไทยนั้น น้ำตาล-ชลิตาส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 31 ม.ค. ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 621 เวลา 13.10-15.25 น. ซึ่งคาดว่าจะมีเหล่าเพื่อนพ้องญาติพี่น้องและเหล่ากองเชียร์ไปร่วมต้อนรับน้องน้ำตาลอย่างคับคั่ง

จากนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันมีเหล่าคนดังออกมาแสดงความยินดีกับน้องน้ำตาลกันอย่างคับคั่งผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสพระรูปลงในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax และทรงโพสข้อความว่า “สวัสดีวันชีวาฯ กำลังเชียร์น้ำตาลอยู่ดีๆ เลยสวมมงกุฎให้ตัวเอง! ลืมไป เพราะเป็น #อัมภิกาชิโนอยู่นานจนเคยตัว ละครบจบแล้วก็ยังมลงอยู่เลย! สำหรับน้ำตาล You represented Thailand marvelously, thank you!” แปลว่า “คุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ขอคุณมาก”

เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กล่าวในช่วงเย็นวันเดียวกันกรณี

น้องน้ำตาล-นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ ตัวแทนสาวไทยที่สามารถเข้าถึงรอบ 6 คนสุดท้ายในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 65 ว่าติดตามการเข้าประกวดมาตั้งแต่ต้นเท่าที่ติดตามดูกระแสติดตามและเชียร์มีจำนวนมาก ซึ่งเข้ามาถึงรอบ 6 คนสุดท้าย ตนถือว่าไม่ธรรมดา เพราะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นขอให้ทุกคนจงภูมิใจ เพราะที่ผ่านมาในการประกวดมิสยูนิเวิร์สการที่คนไทยจะเข้ารอบลึกๆในรอบ 6 คนนั้นน้อยมาก นอกจากนี้เราได้เป็นมิสยูนิเวิร์ส สมัยของนางอภัสรา หงสกุล และนางภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก และขอให้กำลังใจน้องน้ำตาลต่อไป คิดว่าคงมีอนาคตที่ดีจากที่เขากำลังทำอยู่วันนี้ แต่สิ่งสำคัญที่นาคากภูมิใจคือ น้องน้ำตาล ได้กล่าวบนเวทีโลกเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตนรู้สึกตื่นตื่นเวลาที่น้องพูดถึงจึงขอให้ทุกคนภูมิใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สก็ไม่มีอะไร เพราะอย่างน้อยก็ได้แสดงบทบาทในเวทีโลก

สำหรับผลการประกวดนางงามจักรวาลหรือ “มิส ยูนิเวิร์ส 2016” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 65 ที่สนามอินดอร์อารีนา “มอลล์ ออฟ เอเชีย” ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ และยังคงให้สตีฟ ฮาร์วี รั้งหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีอีกครั้ง หลังเคยทำหน้าที่นี้เมื่อการประกวดปีกลายและตกเป็นข่าวจะเองเมื่อประกาศชื่อผู้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเมื่อปี 2015 ผิดตัว โดยประกาศชื่อสาวงามโคลอมเบีย เป็นผู้ชนะก่อนจะประกาศใหม่ว่าเป็น น.ส.เพีย เวิร์ตชบัก สาวงามจากฟิลิปปินส์ซึ่งในการทำหน้าที่พิธีกรของสตีฟในปีนี้มีมีผลลดกับการประกาศชื่อน.ส.ไอริส มิเตเตเนเร นักศึกษาคณะทันตแพทย์จากฝรั่งเศส อายุ 24 ปี เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไปครอง นับเป็นสาวงามฝรั่งเศสคนที่สอง ที่ได้สวมมงกุฎมิสยูนิเวิร์สในรอบ 64 ปี และเป็นสาวงามจากฝั่งยุโรปคนแรกในรอบกว่าทศวรรษที่ชนะเลิศการประกวดเวทีนี้ได้ หลังโชว์ความสามารถและตอบคำถามชนะใจกรรมการ จนทะเลาะกันให้เป็นผู้ชนะ ขณะที่รองอันดับ 1 และ 2 คือ น.ส.ราแควล เฟลิตซิเออร์ อายุ 25 ปี จากประเทศเฮติ และ น.ส.แอนดริยา โทวาร อายุ 23 ปี จากประเทศโคลอมเบียตามลำดับ ขณะที่สาวงามจากเมียนมาคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในชุดเซ็ดหุ่นละคร

ต่อมา น.ส.ไอริสกล่าวเปิดใจหลังชนะการประกวดที่มีสาวงามจากกว่า 86 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งขัยมงกุฎความงามครั้งนี้รู้สึกประหลาดใจมาก และรู้สึกเป็นคนโชคดีที่เป็นผู้ชนะ และต้องการทำหน้าที่ในฐานะมิสยูนิเวิร์สเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและผู้หญิงที่เป็นเยาวชน ขณะที่ น.ส.เพีย

สวยวัยใส ▶

ผู้จัดการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2016 บายไบโอเวเมนส์ มอบมงกุฎและสายสะพายให้กับน้องเจนนี่-เจนนิเฟอร์ โจนส์ สาวสวยวัย 16 ปี จากอุดรธานี ที่คว้าตำแหน่งไปครอง ในการประกวดรอบตัดสินที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งนอกจากเงินรางวัลแล้วยังจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วย.



เวิร์ทซบัก กล่าวอำลาตำแหน่งมิสยูนีไวรัสบนเวที ซึ่งระหว่างนี้ได้กล่าวขอบคุณฮาร์วี ที่ทำให้เป็นมิสยูนีไวรัสที่โด่งดังมากที่สุดทำให้ฮาร์วีถึงกับหัวเราะชอบใจ และกล่าวขอบคุณตอบที่ทำให้เขาเป็นพิธีกรบนเวทีประกวดมิสยูนีไวรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ช่วงค่ำวันเดียวกัน ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 8 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และบริษัท ไบโอเวเมนส์ จำกัด จัดการประกวดรอบตัดสิน มิสทีนไทยแลนด์ 2016 บาย ไบโอเวเมนส์ ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด ชาร์มมิ่ง แอนด์ ไซน์ ความมีเสน่ห์ น่ารักสุดใสที่เปล่งประกายของสาววัยรุ่น ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยกองเชียร์ของผู้เข้าประกวดแต่ละราย ส่งเสียงเชียร์ผู้เข้าประกวดกันอย่างลึกลับ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมิสทีน ไทยแลนด์ 2016 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 46 น้องเจนนี่-เจนนิเฟอร์ โจนส์ วัย 16 ปี จากอุดรธานี ซึ่งยังจะได้เป็นนักแสดงในวงการบันเทิง

☆ มีต่อหน้า 15

น้องน้ำตาล ☆ ต่อจากหน้า 12

ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18 น้องการ์ด-มโนรส สิทธิไชย อายุ 17 ปี จากเชียงราย ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และรองอันดับ 2 มี 3 คน ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 24 เจนนี่-เจนนิเฟอร์ มาลิกัส สาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ชาวกาญจนบุรี วัย 17 ปี ที่ได้ควาตำแหน่ง "ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน" ผู้เข้าประกวดหมายเลข 38 เอมมี คิม ซอเซอร์ วัย 15 ปี และผู้เข้าประกวดหมายเลข 45 นาดาลี พิมพ์พิช นอยเข้าส์ วัย 15 ปี ซึ่งทุกคนได้รับเงินรางวัล คนละ 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย และรางวัลอื่นๆ